

Source :

ข่าวสั้น

Date : F-7 พ.ย. 2560 Page : 10

No :

60383074

# เตรียมชงบิกตูวันที่ 29 ธ.ค. นี้ อนุมัติร่างแผนปฏิรูปพลังงาน

“คณะกรรมการปฏิรูปพลังงาน” เตรียมชงร่างแผนปฏิรูปด้านพลังงานต่อ “บิกตู” ภายในวันที่ 29 ธ.ค. นี้ คาดเสนอเข้า ครม.-สนช. เพื่อบังคับใช้ภายในเดือน เม.ย. นี้ หวังเปิดเสรี ลดการผูกขาด และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

นายมนูญ ศิริวรรณ กรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน เปิดเผยว่าคณะกรรมการปฏิรูปพลังงานมีแผนนำเสนอแนวทางปฏิรูปด้านพลังงานแก่ภาครัฐด้วยการเปิดเสรี เพื่อลดการผูกขาดและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยขณะนี้ร่างแผนปฏิรูปด้านพลังงานทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว คาดว่าคณะกรรมการปฏิรูปพลังงาน จะเห็นชอบร่างแผนปฏิรูปดังกล่าวภายในวันที่ 20 พ.ย. 2560

หลังจากนั้นจะนำเสนอร่างแผนปฏิรูปด้านพลังงานฉบับสุดท้ายต่อที่ประชุมร่วมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศที่มีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็น

ประธานภายในวันที่ 29 ธ.ค. 2560 คาดว่าจะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อประกาศบังคับใช้ภายในเดือน เม.ย. 2561 ซึ่งมีระยะเวลาบังคับใช้แผน 5 ปี

ทั้งนี้ประเด็นที่จะเสนอแนวทางปฏิรูปด้านพลังงาน เช่น การเปิดเสรีทางด้านพลังงาน เพื่อลดการผูกขาด และเพิ่มการแข่งขัน คือ กิจการท่อส่งก๊าซ และศูนย์ตั้งจ่ายและระบบสายส่งไฟฟ้า โดยไม่ให้รวมอยู่กับหน่วยงานปัจจุบัน ควรแยกออกมาต่างหากในลักษณะที่ไม่ผูกขาด

อีกทั้งยังมีแนวทางเปิดเสรีนำเข้าโซลาร์รูฟท็อป ซึ่งหากเป็นการติดตั้งเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้ในครัวเรือนจึงไม่ควรมีการขออนุญาต ส่วนอัตราค่าขายไฟควรมีการควบคุมราคาไม่ให้สูงเกินไปเพื่อไม่ให้เกิดการติดตั้งเกินความจำเป็น นอกจากนี้ยังมีแนวทางลดการอุดหนุนหรือไม่

อุดหนุนค่าไฟฟ้าให้แก่โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน โดยการประมูลนานาชาติที่ไม่ใช่การกำหนดให้แข่งขันในเรื่อง FIT

สำหรับแนวโน้มราคาน้ำมันดิบในช่วงที่เหลือของปี 2560 เชื่อว่ามีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นมากอยู่ที่ระดับ 55-60 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล โดยประเมินว่าหากกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันดิบรายใหญ่สุดของโลก (OPEC) สามารถบรรลุข้อตกลงในการลดกำลังการผลิตไปอีก 9 เดือนข้างหน้า

ด้านนายพิชัย ฤกษ์สันติสุข ประธานกิตติมศักดิ์กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน สมาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าปัจจุบันการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในการอนุญาตลงทุนมีความล่าช้าค่อนข้างมาก และทาง กกพ.สมควรกำหนดการใช้ไฟฟ้าที่เป็นธรรมในแต่ละประเภทพร้อมกับมีแนวคิดให้เจ้าหน้าที่ กกพ.ที่มีการอนุมัติโรงไฟฟ้าพลังงานที่คำนึงถึงระบบเศรษฐกิจด้วย ส่วนระเบียบการรับซื้อไฟฟ้า ทาง กกพ.มีการกำหนดกติกาที่ค่อนข้างไม่หยุดนิ่ง ไม่มีมาตรฐาน ทำให้ทำงานด้วยลำบาก ■